



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ และคณะกรรมการบริหารการวิจัยได้พิจารณา จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๒,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ผู้ได้รับทุนดำเนินการ ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้)

๑. การจัดทำสัญญา ให้ผู้ได้รับทุนกรอรายละเอียดในเอกสารสัญญา และสัญญาคู่ฉบับ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสัญญา และสัญญาคู่ฉบับ ได้จากเว็บไซต์ <http://rdi.snru.ac.th/> และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

- ๑.๑ สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๑.๒ สัญญาคู่ฉบับการรับทุน จำนวน ๑ ฉบับ
- ๑.๓ สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ จำนวน ๓ ฉบับ
- ๑.๔ ใบสำคัญรับเงิน จำนวน ๑ ชุด

๒. การยื่นเอกสารสัญญา ให้หัวหน้าโครงการวิจัยยื่นเอกสารสัญญา และสัญญาคู่ฉบับ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองและรับฟังการชี้แจงการรับทุน ณ ห้องประชุมพุทธชาต ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

กรณีที่ไม่อาจทำสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ๒. ให้ผู้รับทุนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณที่จัดสรรเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๒,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	หน่วยงาน/สังกัด	ประเภทการวิจัย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑	การบริหารจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา : ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางสาวชุลีพร ลากจิตร	คณะครุศาสตร์	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๒	การพัฒนาระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางสาวสุวิมล บุญทา	คณะวิทยาการจัดการ	กลุ่มการจัดระบบฐานข้อมูล	๑๒,๐๐๐
๓	การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางสาวมนัสชนก วกักดีเพชร	คณะวิทยาการจัดการ	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๔	ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางสาวศศิภา ขวพันธ์ุ์	คณะวิทยาการจัดการ	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๕	การศึกษาสภาพปัญหาและความสำเร็จในการดำเนินโครงการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	นางสาวภัทรา บุรณะเนตร	คณะวิทยาการจัดการ	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	หน่วยงาน/สังกัด	ประเภทการวิจัย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร
๖	ปัญหาการปฏิบัติงานด้านธุรการในสำนักงานคณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางผการัตน์ ทิพวง	คณะวิทยาการจัดการ	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๗	การสร้างคู่มือการใช้โปรแกรมป้องกันและแก้ไขไวรัสซ่อน ไฟล์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นายนพรัตน์ จุมศรี	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๘	ระบบสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตรีศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางสาววิไลวรรณ อุดหนุน	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	กลุ่มการจัดระบบฐานข้อมูล	๑๒,๐๐๐
๙	การพัฒนาห้องสมุดคณะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดย ยึดรูปแบบการพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี	นางสาวกุลภญา ศรีบุญธรรม	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๑๐	ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนางานประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นายคำลา ไชคำ	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๑๑	การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการบริหาร โครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางวิชยา ตรีศกประพฤทธิ	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	หน่วยงาน/สังกัด	ประเภทการวิจัย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร
๑๒	แนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นายสาธิต ศรีอาจ	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๑๓	การศึกษามลกระทบของสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ที่ทับซ้อนกัน กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นายนพรุจ มุสิกะโปดก	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๑๔	พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้โรง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการประมง คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นายอรรณู บุตรนา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๑๕	ระบบฐานข้อมูลประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป speexx สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ว่าที่ร้อยตรี วาทิน ไชยเทศ	สถาบันภาษา ศิลปะ และ วัฒนธรรม	กลุ่มการจัดระบบฐานข้อมูล	๑๒,๐๐๐
๑๖	การพัฒนาระบบไฟล์เชิงภายในสำนักงานสำหรับ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	นายพงศกร ทองพันธุ์	สถาบันวิจัยและพัฒนา	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	หน่วยงาน/สังกัด	ประเภทการวิจัย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร
๑๗	การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการเบิกจ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางสาวทับทิม สมปอง	สถาบันวิจัยและพัฒนา	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๑๘	ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาจากอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางสาวอรชуда พาระแพง	สำนักงานอธิการบดี	กลุ่มการจัดระบบฐานข้อมูล	๑๒,๐๐๐
๑๙	การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการจ่ายเช็คและเงินสด	นายเกรียงไกร มูลสาระ	สำนักงานอธิการบดี	กลุ่มการจัดระบบฐานข้อมูล	๑๒,๐๐๐
๒๐	คู่มือการปฏิบัติงานงานบัญชีระบบ Express มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางสาวนิชาภา ไชโยธา	สำนักงานอธิการบดี	กลุ่มการจัดทำคู่มือ	๘,๐๐๐
๒๑	คู่มือการโอนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางสาวอังคณา ศิริกุล	สำนักงานอธิการบดี	กลุ่มการจัดทำคู่มือ	๘,๐๐๐
๒๒	คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเงินรายได้งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางนพพร อัครศรี	สำนักงานอธิการบดี	กลุ่มการจัดทำคู่มือ	๘,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	หน่วยงาน/สังกัด	ประเภทการวิจัย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร
๒๓	คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินตราของราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางสาวสุนิรัตน์ เข้าทา	สำนักงานอธิการบดี	กลุ่มการจัดทำคู่มือ	๘,๐๐๐
๒๔	คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	นางสาวจุฬารัตน์ พรหมบุตร	สำนักงานอธิการบดี	กลุ่มการจัดทำคู่มือ	๘,๐๐๐
๒๕	ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการงาน ทุนการศึกษา	นางเกศนรินทร์ อัยกร	สำนักงานอธิการบดี	กลุ่มการบริหารจัดการงานธุรการ/ งานวิเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้	๑๐,๐๐๐
๒๖	การพัฒนาระบบสารสนเทศการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม ล่วงหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นายภาณุมาศ บุตรสีผา	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	กลุ่มการจัดระบบฐานข้อมูล	๑๒,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น				๒๖๒,๐๐๐